



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๑ - ๒ และ ๔ มารายงานตัว เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไข ปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๘๐ มารายงานตัวเพื่อทำข้อตกลงจ้างเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการดังกล่าวข้างต้น ในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ปรากฏว่า ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด มีผู้มา รายงานตัวจำนวน ๗๗ ราย และไม่มารายงานตัว จำนวน ๓ ราย ซึ่งสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ที่ไม่มารายงานตัว ทั้ง ๓ ราย ประกอบด้วย ท้องที่บ้านคลองห้วยทราย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ อัตรา ท้องที่บ้านวังประจบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ อัตรา และท้องที่บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ อัตรา นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อเป็นการเร่งรัดการจ้างงานตามนโยบายรัฐบาล จึงได้มอบหมายให้ นางสาวปัทมา ชวีธมา ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางสาวภาวิณี อริยะกุลวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ติดต่อประสานทางโทรศัพท์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองมารายงานตัว ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ผลปรากฏดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๑ ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานท้องที่บ้านคลองห้วยทราย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๒ ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานท้องที่บ้านวังประจบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓ ไม่ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีท้องที่ปฏิบัติงานที่ บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๔. ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔ ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานท้องที่บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

